
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที ่5/๒๕๖6 

เมื่อวันศุกร์ที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖6 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ  ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ  

------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
  2. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก          ธีระภูธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์          เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  8. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
11. รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
14. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
15. อาจารย์ ดร.ธัญญา                     จันทร์ตรง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 ลาประชุม 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม 
  3. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์                                     เข็มมงคล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   ลาประชุม 
  4. อาจารย์ ดร.พิทยา         ยาโม้                กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     ติดภารกิจ 
  5. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ  ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุกัญญา มาประกอบ หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน  
2. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา   
3. นางสาววัชร ี เหมดี นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา  
4. นางสาวสิน ี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวนลิน ี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๒ 

 
เริ่มประชุม   เวลา  09.30  น. 

 เนื่องจาก ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ ติดภารกิจ 
ไปราชการต่างจังหวัด จึงได้มอบหมายให้  นางสาวสินี   กะวิ   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ท าหน้าที่เลขานุการการประชุมแทน  จากนั้นได้ท าการส ารวจจ านวนผู้มาประชุม ซึ่งมีทั้งผู้
เข้าประชุมในห้องประชุมเดียวกัน และผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รวม 15  ท่าน  สรุปดังนี้  

คณะกรรมการสภาวิชาการท่ีเข้าประชุมภายในห้องประชุมเดียวกัน  จ านวน 13 ท่าน  ได้แก่  
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
  2. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก          ธีระภูธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
  9. รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
11. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
12. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. อาจารย์ ดร.ธัญญา                     จันทร์ตรง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     

 

               คณะกรรมการสภาวิชาการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  (ผ่านโปรแกรม 
Zoom)  จ านวน 2 ท่าน  ซึ่งได้แสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว   ได้แก่      

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์          เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       

                    

                   เมื่อพิจารณาว่าผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  
สัตยาภรณ์  อฺธิการบดี  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังนี้  
                              
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

          วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1   การเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566   
 

มหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแตว่ันที่ 6  มิถุนายน  
2566 ที่ผ่านมา ซ่ึงในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย จ านวน 1,400 
กว่าคน น้อยกว่าปีการศึกษา 2565 ประมาณ 100 กว่าคน  เมื่อรวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 
2566  ทั้งระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ไม่รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)  มีจ านวนเกือบ 



๓ 

6,000 คน  ซึ่งถือว่ายังใกล้เคียงกับปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มีจ านวน 6,100 คน  โดยจ านวนที่ลดลง เนื่องจาก
นักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปีได้ส าเร็จการศึกษาไปจ านวนหนึ่ง   
                           ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัยได้เริ่มนโยบายและก าหนดทิศทางใน
การจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ คือ การจัดการศึกษาในระบบปกติ (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก) และการจัด
การศึกษานอกระบบ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (URU Lifelong Learning) เป็นหลักในการคิดจ านวน
นักศึกษา  โดยวิเคราะห์เทียบจ านวนนักศึกษาในระบบ Lifelong Learning  จ านวน 40 คน ให้เทียบเท่ากับ
นักศึกษาในระบบ 1 คน  และให้นโยบาย “1 คณะ 1 หลักสูตร Lifelong Learning”  แก่คณะต่าง ๆ เพ่ือจัด
หลักสูตร Re-skills/Up-Skills  ให้แก่นักเรียนมัธยม และประชาชนทั่วไป โดยเข้าเรียนได้ทั้งแบบ Online และ 
On-site ตั้งแต่หลักสูตรแบบ Pre-Degree เพ่ือให้เข้ามาเรียนในระบบและขอรับปริญญาต่อไป   และหลักสูตร
แบบ Post Degree ส าหรับผู้ที่ท างานแล้ว   โดยมหาวิทยาลัยได้มีการท า MOU  กับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และกลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบุคลากรสนใจ
มาเรียนหรือพัฒนาเพิ่มทักษะ Re-skills/Up-Skills  โดยจัดหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เสริมทักษะให้  ซึ่งเป็นการ
พัฒนาทักษะก าลังคนของจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และจังหวัดใกล้เคียง ให้สูงขึ้นตามแนวทางการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ  
               จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบเป็นข้อมูลส าหรับการให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เมื่อมีการน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในล าดับต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ  

          วาระท่ี ๑.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                 1.2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  

                                   จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน  2566  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการได้ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ นางสาวสินี  กะวิ  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ท าหน้าที่แทนเลขานุการการ
ประชุม  จึงไดส้รุปผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ  
รวมทั้งสิ้น  5 วาระ  ดังนี้   
 

วาระ 
ที่ 

เรื่องที่พิจารณา มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร 

    เห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบ
ตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565 
จ านวน 965 คน จากนั้นน าเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาบัตรต่อไป 

น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมคร้ังที่ 5/2566 

แล้ว 
 

 

 



๔ 

 
วาระ 

ที่ 
เรื่องที่พิจารณา มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.2 การพิจารณาการปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาและปรับ
ชั่วโมง ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบตัิและ
ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา
หลักการส่งเสริมการเกษตรของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สา
วิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ.2562 

    เห็นชอบการปรับแก้ไขค าอธบิาย
รายวิชาและปรับชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมง
ปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา
หลักการส่งเสริมการเกษตรของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาวชิา
เกษตรศาสตร์ (4 ปี) ฉบบัปี พ.ศ.
2562 

อยู่ระหว่างการน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย  

4.3 การพิจารณาการขอเปลี่ยน 

แปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี พ.ศ.2565 

    ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยน 
แปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลัก 
สูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี 
พ.ศ.2565 จากนั้นให้น าเสนอเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ
ต่อไป  

น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมคร้ังที่ 6/2566 
  

4.4 การพิจารณาการขอแก้ไขรหัส
รายวิชาสารนิพนธ์ และรายวิชา
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ 
 

    มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาอีก
คร้ังโดยให้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการไปพจิารณา
ประกอบแล้วจึงน าเสนอที่ประชมุสภา
วิชาการพิจารณาอีกคร้ัง 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

4.5 (วาระลับ) การพิจารณาผลการ
ประเมินการขอก าหนดต าแหนง่
ทางวิชาการ  

    คณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาแล้ว จากนัน้ให้น าเสนอสภา
หาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  

น าเสนอทีส่ภา
มหาวิทยาลยัให้ความ
เห็นชอบในการประชุม 
คร้ังที่ 4/2566 แล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ   

         วาระท่ี ๑.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระท่ี  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 

                             ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์ ได้จัดท า
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  เมษายน  2566  จ านวน 15 
หน้า และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  เรียบร้อยแล้ว  
ผลสรุปเป็นดังนี้  



๕ 

                         -คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการส่งแบบตอบรับ     จ านวน  8 ราย  
                         -คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการส่งแบบตอบรับ  จ านวน 12 ราย 

                           จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2566   
                  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 

-  ใม่มี    - 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

         วาระท่ี  4.1   การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร  

          ด้วยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ได้มีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เพ่ิมอีกจ านวน 111  คน  
          ในการนี้ คณะกรรมการจัดท าผลการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
         (เอกสารแนบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ กบศ. 0255/๒๕๖6 ลงวันที่  16 พฤษภาคม  ๒๕๖6) 
 

ข้อเสนอแนะ   การน าเสนอครั้งต่อไป ขอให้กองบริการการศึกษาจัดท าตารางสรุปจ านวนผู้ศึกษาครบตาม 
                  เกณฑ์ของหลักสูตร ที่มีการน าเสนอที่ประชุมในแต่ละครั้ง  สรุปเป็นจ านวนผู้ทีศ่ึกษาครบตาม                                
                  เกณฑร์วมในแต่ละภาคเรียน  เพ่ือจะเห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่ายังมีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
                  อีกจ านวนเท่าใด  และคณะจะได้น าไปทวนสอบรายละเอียดและวางแผนติดตามดูแลนักศึกษา 
                  เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาต่อไป  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  
                  ปีการศึกษา  2565  จ านวน 111  คน ตามเสนอ  จากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
                  พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรต่อไป  

    วาระท่ี 4.2  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  ฉบับปี พ.ศ. 2562 

                           ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  ฉบับปี พ.ศ. 2562   เนื่องจากมีอาจารย์
ลาออก จ านวน 1 ราย   โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรรมการบริหารวิชาการคณะเทคโนโลยี 



๖ 

อุตสาหกรรม  ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26  เมษายน  2566  และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  โดยการจัดท าเป็นมติเวียน  ตามบันทึกข้อความที่ กบศ.261/2566 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  เรียบร้อยแล้ว  
                            ในการนี้  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน จ านวน 1 ราย  ดังนี้  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 ผศ. นายพงษ์ธร   
      วิจิตรกูล 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2556 ลาออก 

  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2554 

 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 ผศ.  นายวีระศักดิ ์
  จอมกิตติชัย 

Ph.D. Electrical and 
Information 
Engineering 

Niigata University, 
JAPAN 

2557 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรีที่

ก าหนด 
  ปร.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2557 

  วท.ม. เคม ี มหาวิทยาลยันเรศวร 2548 

  วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 
ข้อสังเกต   มหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
              แต่ละระดับ (ตรี/โท/เอก) ก าหนดอย่างน้อยเป็นจ านวนเท่าใด  เนื่องจากได้ทราบว่าหลักเกณฑ์ที ่ 
              ก.พ.อ. ก าหนดใหม ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมแล้ว  

 

ข้อเสนอแนะ    เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม แม้หลักสูตรยังไม่ใช่เป็นหลักสูตรพัฒนาใหม่ แต่เป็นหลักสูตร 
ปรับปรุง ก็ควรจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่ถ้าเป็นไปได้ เพ่ือเป็นการวางแผนพัฒนาผลงานวิชาการให้กับอาจารย์ใน
หลักสูตรแต่ละปีไว้ล่วงหน้า เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อ TOR  ในแต่ละภาคเรียน  และควรแจ้งให้อาจารย์ใน
หลักสูตรแต่ละท่านได้เตรียมวางแผนในจัดท าผลงานวิชาการของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ.ที่
ก าหนดใหม่  ซึ่งต่อไปเมื่อหลักสูตรปรับปรุงก็ต้องท าเป็นแบบ OBE แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

มติที่ประชุม   

         1.   เห็นชอบ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
               ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ฉบับปี พ.ศ.  
                2562  จ านวน 1 ราย และให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป  
           2.  มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ วิทยาลัย ตรวจสอบจ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ 
                ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ทั้งระดับปริญญตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และเตรียมวางแผน 
                การจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล่วงหน้า เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
                มาตรฐาน ก.พ.อ. ทีก่ าหนดใหม่  

     วาระท่ี 4.3  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2566 

                           ด้วยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  พ.ศ. 2566   
เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก จ านวน 2 ราย   โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2566   และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โดยการจัดท าเป็นมติเวียน  
ตามบันทึกข้อความที่ กบศ.302/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เรียบร้อยแล้ว  
                          ในการนี้  คณะพยาบาลศาสตร์  จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 ราย  ดังนี้  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส.สริารักษ ์ ส.ด. - มหาวิทยาลยันเรศวร 2562 ลาออก 

  เจริญศรีเมือง พย.ม. การพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2552 

   พย.บ - มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 

2 ผศ. นายชัยยา              
    นรเดชชานันท์ 

Ph.D. Health 
Promotion 

University of 
Wollongong, Australia 

2557 ลาออก 

   MNurs. Health 
Promotion 

University of 
Wollongong, Australia 

2551  

   ป.พย. - วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสวรรค์ประชารักษ์  

2534  

 
 
 
 
 
 



๘ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย์  น.ส.นภัทร์ธมณฑ ์
น้อยหมอกุลเดช 

พย.ม. การพยาบาล
ด้านการควบคมุ

การติดเชื้อ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2559 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

   พย.บ. - มหาวิทยาลยัพายัพ 2551 

2 อาจารย์  นายวงค์ชญพจณ์ 
     พรหมศิลา 

พย.ม. เวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลยันเรศวร 2561 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

   พย.บ. พยาบาลศาสตร ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 
ชนนีนพรัตน์วชิระ สถาบัน
สมทบ  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

2556 

   น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์  

2549 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 

ข้อสังเกต 
          1)  ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ด้านคุณวุฒิสาขาวิชา ในกรณีของอาจารยนภัทร์ธมณฑ์  น้อยหมอ
กุลเดช  ซึ่งมีวุฒิการศึกษา พย.ม. สาขาวิชา การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ  แทน อาจารย์สิรารักษ์  
เจริญศรีเมือง  ซึ่งมีวุฒิการศึกษา พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  เนื่องจากทราบว่าในการ
ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  5  คน  สภาการพยาบาลจะมีความพิเศษและมีความ
เฉพาะเจาะจงในคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชา นอกเหนือจากการพิจารณาผู้ทีจ่บตรงสาขา  

2) ปัจจุบันหลักสูตรด้านการพยาบาลก าลังเป็นที่นิยมเปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากข้ึน ท าให้  
เกิดปัญหาสมองไหล มีการรับเข้าและลาออกไปท างานที่อ่ืนบ่อยครั้ง  อาจส่งผลกระทบกับการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร อีกทั้งการก าหนดคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีสาขาวิชาที่มีความเฉพาะ หากมี
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบ่อยครั้ง จึงห่วงใยในเรื่องความยั่งยืนของหลักสูตร เมื่อต้อง
ประเมินการประกันคุณภาพ  
 

ข้อคิดเห็น  
1) ขณะนี้มหาวิทยาลัยพยายามแก้ปัญหาสมองไหล โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีภูมิล าเนา หรือมี 

ครอบครัวอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และด้านคุณวุฒิการศึกษาก็จะพิจารณาให้ครบทั้ง 5 สาขาวิชาตามที่สภาการ
พยาบาลก าหนดเพ่ือให้ผ่านการประกันคุณภาพ  ซึ่งจะมีการเข้ามาประเมินในอีก  6 เดือน  ส่วนในด้าน
เงินเดือนค่าจ้าง แรงจูงใจต่าง ๆ ก็จะต้องปรับไมใ่ห้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มากนัก  

2) ปัจจุบันมีการพิจารณาถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้ไปอยู่ในภารกิจ  
ความรบัผิดชอบขององค์การบริหารจังหวัด (อบจ.)  แล้วบางส่วน และมีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข
โอนย้ายไปอยู่ในความดูแลของ อบจ. แล้ว ซึ่งบางจังหวัดโอนย้ายประมาณร้อยละ 50   แต่บางแห่ง รพ.สต.  
 



๙ 

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่โอนย้ายไป   และในปี 2567  ก าลังมีการพิจารณาที่จะเสนอขอให้ชะลอการรับถ่ายโอนเพ่ิม 
เนื่องจาก อบจ. บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการถ่ายโอน  และต้องรอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลชุด
ใหม่เก่ียวกับเรื่องการกระจายอ านาจด้วย 
                        ทั้งนี้ เห็นว่าหลักสูตรด้านการพยาบาล ยังเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการสูงทั้งในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุข  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละจังหวัด  ซึ่งในส่วนของ อบจ. ได้มีการคัดเลือก
และจัดทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาด้านการพยาบาล  ปีละประมาณ 10 - 50 คน  
ขึ้นอยู่กับขนาดจังหวัด  เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด รพ.สต.  แทนส่วนที่จะรับถ่ายโอนจากกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีความขาดแคลนบุคลากรเช่นเดียวกัน แต่ก็จะต้องรอผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาอีก 4 ปี  
และหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะจัดหาบุคลากรมาบรรจุใน รพ.สต. ได้จ านวนครบตามกรอบ
อัตราที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณในส่วนของ
เงินเดือนบุคลากรในอัตราส่วนที่ขาดให้  ดังนั้นจึงเห็นว่าการถ่ายโอนจะเป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินการ                    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
                 ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2566 จ านวน 2 ราย และให้น าเสนอ 
                 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป  

         วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวความคิด (Concept Paper) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  

                          สืบเนื่องจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการศึกษาเพ่ือรองรับการตรวจสอบ
หลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา” เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 ณ 
โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค์  จังหวัดพิษณุโลก   วิทยากรผู้อบรมและอธิการบดีได้มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พิจารณาแยก
เล่มหลักสูตรเป็นสาขาวิชาเอกเดี่ยว เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ.   
                          ดังนั้น  คณะครุศาสตร์ จึงขอแยกเล่มในการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นสาขา
วิชาเอกเดี่ยว 4 หลักสูตร และสาขาวิชาเอกคู่ จ านวน 1 หลักสูตร  ดังนี้     

(1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
(2)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
(3)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ 
(4)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(5)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  ประกอบด้วย  

                                                               (5.1) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
                                                               (5.2) วิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

            (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ คศ.0932/2566  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566)  
 
 
 
 



๑๐ 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น 
1) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษา ในแต่ละหลักสูตร ถึงแม้จะมีการแยกเขียน 

ในแต่ละสาขาวิชาแล้ว  แต่ก็ควรต้องมีลักษณะการเขียนอธิบายให้เป็นรูปแบบ แนวทางเดียวกัน   
2) มีการลดจ านวนหน่วยกิตลง เพ่ือให้นักศึกษาไม่เรียนหนักเกินไป  
3) แผนการรับนักศึกษา หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย  หน้า 13  จ านวนการรับนักศึกษา 3 ปี  

ย้อนหลัง เดิมรับจ านวน  90 คน  แต่ในปี 2567  ปรับลดลงเหลือ 50 คน  จึงอยากทราบที่มาในการปรับลด
จ านวนรับลง   

4) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา  ข้อมูลผู้สมัครย้อนหลังสองปีที่ผ่านมามีแนวโน้มผู้สมัครเรียน 
จ านวนมาก สามารถที่จะรับสมัครเพิ่มมากกว่า 60 คน ได้หรือไม่  

5) กรณีก าหนดจ านวนรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากจ านวนอาจารย์นิเทศต่อจ านวนนักศึกษาเป็น   
1 : 10 สามารถที่จะพัฒนาอาจารย์จากหลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืนเพื่อมาเป็นอาจารย์นิเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้บาง
หลักสูตรที่เป็นที่สนใจ สามารถรับสมัครนักศึกษาเพิ่มข้ึนได้หรือไม่  

6) จากข้อมูลความต้องการและความคาดหลังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของหลักสูตร (ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบัน) ใน 3 หลักสูตรสาขาวิชา ระบุว่ามีความสนใจในเรื่องงานฝืมือ และงานศิลปะประดิษฐ์  หาก
มีความต้องการที่พ้องกันหลายหลักสูตร และมีความต้องการที่จริงจังและจ าเป็นมากขึ้น  อาจมีการพิจารณา
เพ่ิมเติมเนื้อหาไว้ ในรายวิชา GE ด้วย 

7) ขอชื่นชมที่มีการเตรียมปรับปรุงหลักสูตรที่เพ่ิมในเรื่องการอิงสมรรถนะ  ซ่ึงคณะมีการแบ่งออก  
เป็นสาขาวิชา  ดังนั้น ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ควรต้องมีความแตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละสาขาวิชา  ความรู้ทั่วไปอาจเหมือนกัน แต่ความรู้เฉพาะด้านควรต้องแตกต่างกัน  

8) เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ควรมีการเตรียมการจัดท าปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรไว้ 
ล่วงหน้า นอกเหนือจากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย  

9) องค์ความรู้ที่จะต้องเกิดขึ้นในแต่ละชั้นปีต้องมีความชัดเจนในแต่ละสาขาวิชา แม้จะชื่อหลักสูตร 
สาขาเดียวกัน แต่เมื่อมีการแยกสาขาวิชาเอก หรือแขนงสาขา ก็จะต้องก าหนดแยกให้ชัดเจนว่าแต่ละชั้นปีเกิด
การเรียนรู้อะไร มีความโดดเด่นอะไร  เช่น K1 K2  K3  ซึ่งบางสาขาอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะเน้นใน
เรื่องของ Active Learning  

10)  ด้านทักษะที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระดับต่าง ๆ   ส าหรับระดับปริญญาตรีอาจไม่ต้องถึงข้ัน 
การสังเคราะห์เหมือนระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง  ดังนั้น  ในการจัดท า PLO  แต่ละชั้นปีจึงต้องชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อมีการแยกเป็นวิชาเอก 
หรือแขนงวิชา  ก็จะต้องแยกให้เห็นอย่างชัดเจนในแต่ละรายวิชา  ควรตรวจสอบในเรื่องการก าหนด PLO ของ
หลักสูตร ที่จะมีการน าไปเขียนไว้ใน PLO  ซึ่งจะต้องเขียนให้เป็น Action Verbs  ที่ชัดเจน  เพ่ือเป็นจิตวิทยา
ส าหรับการปรับปรุงวิธีการสอน (Teaching Method  Adjustment) ที่ชัดเจนไว้ให้กับหลักสูตร  และสามารถ
จะใช้เป็นต้นแบบ (Blue Print) ส าหรับให้หลักสูตรอ่ืน ๆ น าไปใช้ในการด าเนินการได้   จึงเห็นว่าเมื่อได้ทราบ
ข้อสังเกตแล้วคณะควรน าไปเตรียมการจัดท าให้ครบถ้วนไว้ล่วงหน้า 

11)  หน้า 15  เอกสารกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล  ข้อ 7.3.1   ใน PLO 1  ทีร่ะบวุ่า “สร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในเชิงบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้” จะสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือไม่  เนื่องจากค าว่า“สร้าง” จะ
หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นความรู้ใน Level 6  ระดับสุดท้ายตามทฤษฏีของ Bloom’s 
Taxonomy  ซึ่งเทียบกับงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับปริญญาโท  แตห่ากจะเขียนจะต้องเขียนให้ 
 



๑๑ 

 
ชัดเจนว่าจะมีวิธีวัดและประเมินอย่างไร เพ่ือจะน าไปสู่ OKR ให้บรรลุผล  ตามหลัก Teaching Method จะวัด
อะไร มีการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่อะไร  ต้องอาศัยงานวิจัยหรือไม่  ซึ่งเห็นว่าหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี หากอยู่ในระดับ Level 4 ก็น่าจะเหมาะสม เพียงพอแล้ว 

 12)  หน้า 17  หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อ 7.3.3.1  ความสัมพันธ์ 
ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2565 วิชาเอกคอมพิวเตอร์  ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO3  ระบุว่า “แสดงออกถึงทักษะการจัดการ
สารสนเทศในองค์กรทางการศึกษาโดยการพัฒนาแอปพลิเคชั่น โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะ สมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม”  ควรมีการเขียนรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้ในส่วนการวัดผล
ด้วยว่าการแสดงออกทักษะอะไร ทักษะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หรือไม่  
สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือพัฒนาต่อเนื่องได้หรือไม่  

13) การพิจารณา Keywords ของวิชาเอก “คอมพิวเตอร์” กับ “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล”   
ควรจะมีการนิยามและให้ความหมายให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะจะต้องน าไปก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้  
และจะต้องสามารถที่จะติดตามวัดผลประเมินผลได้  เช่น   Concept  ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หากพิจารณา
ความหมายในสายของ Engineering จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ software Hardware ต่าง ๆ  ที่ยังไม่ถึงการ
น าไป Apply ใช้งาน ซึ่งควรจะต้องเกิดทักษะพ้ืนฐาน 4 เรื่อง ที่ควรจะต้องเกิดขึ้นอย่างชัดเจน  คือ การรับ
ข้อมูล  ประมวลผล  การแสดงผล  และการเก็บข้อมูล   ส่วน Concept ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเรื่องคอมพิวเตอร์กับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งส าหรับอาจารย์ก็คือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และจะมี 4 มิติที่ควรต้องมี ต้องท า
ให้เห็นชัดเจนในเรื่องของการใช้งาน  การเข้าใจ  การสร้าง  และการเข้าถึง เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
                 ทั้งนี้  หากหลักสูตรสามารถที่จะน าทั้งสองวิชาเอกมาจัดกลุ่มเพ่ือใช้ด้วยกันได้ โดยให้มีตัว Core 
ร่วมกันประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  ก็จะสามารถน ามาจัดกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันได้  และจะเป็นประโยชน์แก่
อาจารย์ในการก าหนดการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ร่วมกัน  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถที่จะการเชื่อมโยงเรื่องคอมพิวเตอร์กับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลได้  

14)  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลก าหนดไว้ว่า   
“เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล” จะมีวิธีการในการตรวจเช็คคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มีการก าหนดเฉพาะเจาะจงหรือไม่  เพราะ อาจจะ
กลายเป็นการปิดกั้นผู้ที่สนใจจะมาสมัครแต่จบด้านอ่ืนที่ไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้  

15)  การก าหนดจ านวนการรับนักศึกษา หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
ใช้หลักเกณฑ์หรือเหตุผลใดในการพิจารณา   เห็นว่าควรมีการน าข้อมูลผู้มาสมัครเรียนย้อนหลัง 2 - 3 ปี มา
พิจารณาประกอบการก าหนดจ านวนรับนักศึกษาด้วย   
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ในการจัดท าเล่มรายละเอียดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ แต่ละหลักสูตรสาขาควรจะต้องพิจารณาปรับ 

การใช้ Action Verbs  ใน Learning Outcome  ให้เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้จริง  
2) กรณีหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ให้ปรับเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา เป็น 60 คน  โดยในการ 

บริหารจัดการ ให้แก้ไขปัญหาโดยด าเนินการให้มีอาจารย์นิเทศเพ่ิมข้ึนให้ครบตามเกณฑ์ 
 
 
 



๑๒ 

 

มติที่ประชุม   
1. เห็นชอบการขอแยกเล่มการเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2567  จากเดิม สาขาวิชาการศึกษา  และสาขาวิชา 
                วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นสาขาวิชาเอกเดี่ยว จ านวน  4 หลักสูตร และเป็น 
                หลักสูตรสาขาวชิาเอกคู่ 1 หลักสูตรตามเสนอ 
           2.  ให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปรับเพิ่มจ านวนรับนักศึกษาใหมจ่ากเดิม 50  
                คน เป็น 60 คน ทุกปีการศึกษา  

         วาระท่ี 4.5   การพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

         ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  และมีรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ท างานมาช่วยสอน  ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้เสนอแต่งตั้ง  นางปาริชาติ  บุญ เรือง   
อาจารย์เกษียณอายุราชการ วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 
5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว    

                 ทั้งนี้  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565   ข้อ 10.1.3  ระบุไว้ว่า  
                          “อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน     
                           ในกรณีอาจารย์พิเศษ ที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาการที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น”  

                           เนื่องจากการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย ยังอยู่ในช่วงรอยต่อ ของการบริหาร
จัดการตามข้อบังคับฉบับเดิม กับข้อบังคับฉบับใหม่ และมหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดท าประกาศ หรือระเบียบเพ่ือ
รองรับตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งเดิมการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจึงมีเพียงแบบฟอร์มให้
กรอกไม่มีแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน แต่จะสามารถสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50  ของรายวิชา และมีอาจารย์
ประจ าดูแล   ซึ่งเห็นว่าควรจะมีก าหนดแนวทางไว้อย่างกว้าง ๆ  จ านวนภาระงานเป็นอย่างไรจึงจ าเป็นต้องจ้าง  
ความเชี่ยวชาญที่ต้องการเป็นอย่างไร  และยังไม่มีแผนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่าหลังจากที่มี
อาจารย์พิเศษแล้ว อาจารย์ที่มีอยู่ในหลักสูตรจะมีแนวทางในการพัฒนาต่ออย่างไร  สัดส่วนในการสอนของ
รายวิชาที่สอนควรจะก าหนดเป็นอย่างไร ฯลฯ จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ  เพ่ือจะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษต่อไป   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
         (เอกสารแนบอ้างอิง 1. แบบสรุปข้อมูลอาจารย์พิเศษ  

                      2. บันทึกข้อความ ที่ นต 0021/2566  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566) 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  
1) ในการระบุคุณวุฒิการศึกษาผู้ที่จะเป็นอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์พิเศษขั้นต่ าเป็นระดับปริญญาโท   

อาจจะท าให้ไม่สามารถจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือคนเก่งในท้องถิ่นแต่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดมาช่วยสอนได้ 
เช่น ด้านศิลปะ ซึ่งต้องใช้ปราชญ์ท้องถิ่น หรือผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในท้องถิ่นมาช่วยสอน  จึงเห็นว่าควร
ตัดเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และอาจก าหนดในเรื่องภาระหน้าที่เพ่ิมเข้ามา เพ่ือให้เกิดการเปิดกว้างไว้ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูท้องถิ่น ผู้ที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่อยู่ในท้องถิ่นที่ไม่มีวุฒิ
ระดับปริญญาโท  เพ่ือให้สามารถจ้างมาสอนได้  

2) การจ้างอาจารย์พิเศษ ในกรณขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที ่
เคยไดส้อนมา  จะต้องมีการเสนอรายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ (Curriculum Vitae 
: CV) และคุณวุฒิประกอบ กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที่ประสบความส าเร็จ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 
หรือปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญ อาจมีวุฒิระดับปริญญาตรีก็ได้ แต่จะให้สอนได้ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของรายวิชา 
หรือหากเป็นนักวิชาการก็จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ และต้องน าเสนอผ่านสภาวิชาการด้วย ทั้งสอนภาคปกติหรือ
ภาคพิเศษ หรือกรณีบุคคลสายวิชาชีพเฉพาะ เช่น นักกฎหมาย ทนายความ  แต่จะสอนได้เพียงร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยจะมีแบบฟอร์มให้กรอก มีการก าหนดจ านวนชั่วโมงสอน และมีการสรุปข้อมูลภาระงานชั่วโมง
สอนของอาจารย์ประจ าในสาขาวิชานั้นมาประกอบการเสนอแต่งตั้ง  

3)  ตามประกาศ กมอ. ที่อ้างอิง  กรณจี้างอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้สอน ต้องคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาโท  แต่หากคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ระบุ อาจจะเลี่ยงมาใช้ค าว่า “วิทยากร” แทน  แต่กรณีที่เป็น
ผู้สอนด้านนิติศาสตร์ที่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองด้านวิชาชีพจากสภาทนายความ หรือเนติบัณฑิตย
สภา ซ่ึงมีผลต่อการประเมินรับรองหลักสูตร ก็อาจต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

4) กรณีของอาจารย์ปาริชาติ บุญเรือง ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  อาจจะด าเนินการตามประกาศ  
กมอ. ฯ ทีอ้่างอิง ข้อ 10.1.3  ในวรรคสอง ที่ระบวุ่า “ในกรณีอาจารย์พิเศษ ที่ไม่มีคุณวุฒิตามท่ีก าหนดข้างต้น 
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น”  

5) ตามประกาศ กมอ.ฯ  ที่อ้างอิง ข้อ 10.1.3  วรรคสอง เหน็ว่า กรณผีู้ที่ไม่มคีุณวุฒิตามที่ก าหนด  
จะต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งควรจะต้องมีการจัดท าข้อมูลประวัติการศึกษา 
การท างานและความเชี่ยวชาญ (Curriculum Vitae : CV) เพ่ือน าเสนอผ่านสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบก่อน จึงสามารถแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษได้   

6) หากพิจารณาตามวรรคสอง ก่อนจะมีการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  ควรจะต้องจัดท า 
ประกาศที่อาจออกโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดแบ่งประเภทอาจารย์พิเศษ ออกเป็น  2 กลุ่ม คือ “กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ”  และ “กลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ”  โดยอาจมีการระบุรายละเอียดในส่วนของต าแหน่ง
หน้าที่ การท างานหรือความเชี่ยวชาญที่มี  และการมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่สอนกี่ปี  เป็นต้น  

7) กรณีแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หรือผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ือสอนหลักสูตร Lifelong Learning   
หรือ Short Course เห็นว่ามีความเหมาะสม แต่กรณีแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
พิเศษ และได้รับค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ อาจจะมีประเด็นเปรียบเทียบจากอาจารย์ที่สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ทีต่้องพิจารณาบริหารจัดการเพ่ิมด้วย  

8) หากมหาวิทยาลัยมีช่องทางทีส่ามารถท าระเบียบ หรือประกาศ ทีป่ลดล็อคเกี่ยวกับเกณฑ์ด้าน 
ศักยภาพของอาจารย์ หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ หรือปราชญ์ชาวบ้าน หรืออาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว เข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษและเป็นศักยภาพใน
การพัฒนาหลักสูตรได้ ก็น่าเป็นผลดีต่องานวิชาการระดับคณะ หลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
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ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ซึ่งที่ผ่านมาท าได้เพียงการท า MOU และขอรับค าแนะน า หรือขอตัวมาเป็น
วิทยากรพิเศษในรายวิชาเท่านั้น  ไม่สามารถท่ีจะดึงตัวเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรได้  

9) กรณีมหาวิทยาลัยไดม้ีนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE ร่วมกับผู้ประกอบ  
การ และจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตร แต่หากยังไม่สามารถปลดล็อคในบาง
เรื่อง อาจท าให้การขับเคลื่อนในการพัฒนาหลักสูตรท าได้ยาก    

10)  เห็นด้วยในการให้ผู้มีความรู้ ความสามารถได้เข้ามาสอนนักศึกษา  แต่ต้องหาวิธีการ แนวทางใน 
การด าเนินการให้ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
          11) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 ข้อ 10.1.3  ทีไ่ดค้ัดลอกและยกมา 
น าเสนอ ขาดส่วนย่อหน้าที่ 4 ซึ่งระบุว่า  
                 “กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่ก าหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดม 
ศึกษาแห่งนั้น  ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
นั้น ๆ ด้วย” 
                  จึงเห็นว่าในกรณีของอาจารย์ปาริชาติ  บุญเรือง สามารถที่จะจ้างเป็นอาจารย์พิเศษได้ อีกท้ัง 
อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่สั่งสมมานาน  โดยมหาวิทยาลัยต้องจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมให้
ถูกต้องตามเกณฑ์ก าหนดไว้  โดยระบุความชัดเจนของรายการข้อมูลที่ใช้ประกอบว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญด้านใด อย่างไร  ใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วม  เพ่ือที่จะสามารถที่จะวัดผลการเรียนรู้ได้ตรง
ตามรายวิชา   

12) ในกรณีของอาจารย์ปาริชาติ  บุญเรือง อาจจัดท ารายการบัญชีรายชี่ออาจารย์พิเศษเพ่ือน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยไม่ทัน  แต่ในการด าเนินการเสนอรายชื่อเป็นปีต่อไป ควรต้องมีการวางแผนจัดท าบัญชีรายชื่อ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน าเสนอไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการที่จะเสนอเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรหรือ
รายวิชาใด ก็สามารถพิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ได้เสนอไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
1) มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาแต่ละคณะ ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า  เตรียมการจัดท า 

ข้อมูลรายชื่ออาจารย์พิเศษของคณะแยกตามความเชี่ยวชาญ หรือตามคุณวุฒิเฉพาะ  เพ่ือน าเสนอผ่านคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ  สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  เนื่องจากในการจัดการ
เรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)  ของ Lifelong Learning จ าเป็นต้องมีข้อมูลอาจารย์ผู้สอน  
เพราะเม่ือมีการน าหน่วยกิตจากระบบ Lifelong Learning เพ่ือขอรับปริญญาบัตร ก็จ าเป็นต้องต้องมีการทวน
สอบมาตรฐานของอาจารย์ผู้สอนเป็นข้อมูลประกอบย้อนหลังหลังด้วย  

2)  มอบฝ่ายเลขานุการ หรือกองบริการการศึกษา จัดเตรียมยกร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยโดย 
แยกอาจารย์พิเศษ ออกเป็น 2 หมวด  คือ หมวดผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องมีผลงานวิชาการ และสามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้  หรือเป็นอาจารย์พิเศษก็ได้   และหมวดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่ต้องก าหนดคุณสมบัติ แต่ต้อง
มี Portfolio หรือ ท าข้อมูลประวัติการศึกษา การท างาน ความเชี่ยวชาญและผลงานที่เกี่ยวข้อง (Curriculum 
Vitae : CV) เพ่ือใช้ประกอบในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
 

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบให้ จ้างนางปาริชาติ  บุญเรือง  เป็นอาจารย์ผู้สอนโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  
                      (เสาร-์อาทิตย์)  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยใช้เงินค่าจ้างจากโครงการฯ 
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2.   มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะ วิทยาลัย พิจารณาประสานหลักสูตรเพื่อจัดท าบัญชี 
     รายชื่ออาจารย์พิเศษ และข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติที่เก่ียวข้อง รวบรวมจัดส่งให้กับกอง 
     บริการการศึกษาเพ่ือจัดท า (รา่ง) ประกาศ และน าเสนอผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     พิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป  
 3.  มอบกองบริการการศึกษาจัดท า (ร่าง) ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์พิเศษ 

                     ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญประจ าหลักสูตร คณะต่าง ๆ เพ่ือเสนอ 
                     คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ภายในเดือนสิงหาคม 2566  
 
 ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อระดมความคิด  

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
-   ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  
 นางสาวสินี  กะวิ   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ผู้ท าหน้าที่แทนเลขานุการทีป่ระชุม  
ขอนัดหมายการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2566  โดยก าหนดไว้เบื้องต้นเป็นวันศุกร์ที ่ 21 กรกฎาคม 
2566  ตั้งแต่ เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
เลิกประชุม  เวลา   10.55 น.  
 
 
          (นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน)  

    ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 
 
  

 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า) 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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